

**CHỈ THỊ**

**về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  
đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh**

-----

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, đã tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội; công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn ra phức tạp; số vụ, số người bị thương, số người chết hàng năm vẫn còn ở mức cao. Tình trạng phương tiện tham gia giao thông, nhất là xe ô tô kinh doanh vận tải tự ý coi nới, thay đổi thành, thùng xe đê chở hàng quá khổ giới hạn, quá tải trọng; vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia, ma túy và các chất kích thích khác,... đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội.

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân; trong đó, chủ yếu là do ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao. Một số cấp ủy đảng, chính quyền, ban an toàn giao thông các cấp chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông ở một số địa phương hiệu quả chưa cao. Mật độ phương tiện giao thông tăng nhanh trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

**1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy đảng; phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra trên cơ sở phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường**

vụ Tỉnh ủy trong trường hợp tình hình trật tự, an toàn giao thông diễn biến phức tạp trên địa bàn phụ trách và cán bộ, đảng viên trong tổ chức cơ sở đảng của mình phụ trách vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông của các ngành chức năng và chính quyền các cấp; tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

Các cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký và thực hiện cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; không can thiệp đến việc xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông, tập hợp, gửi cam kết của cán bộ, đảng viên cho Đảng ủy Công an tỉnh trước ngày **30/11/2022** để theo dõi việc thực hiện.

**2.** Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, Luật Giao thông đường bộ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi đầu, gương mẫu chấp hành nghiêm túc pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; xác định rõ việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên; là một tiêu chuẩn đánh giá đạo đức cuối năm của học sinh, sinh viên.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy pháp luật về giao thông trong các trường học; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giáo dục, nhắc nhở học sinh, sinh viên tự giác chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

**3.** Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các bước đột phá đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; chú trọng đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, các dự án, công trình cấp bách, khẩn cấp có khả năng điều tiết lưu lượng tham gia giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông; nâng cao điều kiện an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ trọng điểm, có lưu lượng phương tiện hoạt động lớn.

Tổ chức thực hiện việc kết nối các phương thức vận tải nhằm phát triển hài hòa phương thức vận tải giữa đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển để giảm tải hoạt động vận tải bằng đường bộ và bảo đảm lưu thông thông suốt trong mọi tình hình. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển phương tiện vận tải chất lượng nhằm nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

**4.** Tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất, kiến nghị, tham gia góp ý hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về trật tự, an toàn giao thông bảo đảm tính đồng bộ, khoa học, thực tiễn và chế tài phù hợp, đủ sức răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Không ngừng hoàn thiện chiến lược và quy hoạch phát triển giao thông vận tải, bảo đảm sự phát triển đồng bộ, hài hoà giữa quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải với chiến lược, chính sách phát triển phương tiện giao thông vận tải; tập trung ưu tiên phát triển vận tải công cộng. Đổi mới tổ chức giao thông đường bộ bảo đảm hợp lý, phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông và an toàn, thuận lợi cho hoạt động giao thông vận tải. Thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý các bất hợp lý trong tổ chức giao thông và khắc phục ngay các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông.

Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Quy định rõ trách nhiệm cá nhân đối với lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người thi hành công vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát và có biện pháp phòng ngừa các sai phạm, tiêu cực đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, xem đây là biện pháp quan trọng và hữu hiệu nhất để tạo thói quen chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông. Tiếp tục xây dựng, hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, kết hợp xử phạt về giao thông, nhất là các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông có hậu quả tử rất nghiêm trọng trở lên; kịp thời truy tố, xét xử công khai một số vụ tai nạn giao thông điển hình để tuyên truyền cảnh báo, phòng ngừa chung.

Tiếp tục chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện giao thông, làm tốt công tác

kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo, các trung tâm sát hạch trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong công tác kiểm định và sát hạch cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông.

## **5. Tổ chức thực hiện**

**5.1.** Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và thực hiện Chỉ thị này phù hợp với tình hình cụ thể, làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, đơn vị mình.

**5.2.** Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “*Văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên*”, “*Em yêu đường sắt quê em*”, “*Văn hóa giao thông với bình yên sông nước*” và chuyên đề “*Tác hại của rượu, bia; đã uống rượu, bia - không lái xe*”...

**5.3.** Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị.

**5.4.** Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này phổ biến đến Chi bộ.

### Nơi nhận:

- Ban Bí thư (báo cáo),
- Ban cán sự đảng Chính phủ (báo cáo),
- Đảng ủy Công an Trung ương (phối hợp),
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc TU,
- Ban An toàn giao thông tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TU,
- VPTU: PCVP; P. Tổng hợp,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**Đinh Thị Hồng Minh**